

ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ TRONG THỜI KỲ MỚI

GS, TS LÊ HỮU NGHĨA

Ủy viên BCH Trung ương Đảng,

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh



*Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện CT - HC quốc gia Hồ Chí Minh tại
Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ, tháng 5-2009.*

Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành gắn liền với chặng đường lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển của Học viện - Trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đến nay Đảng bộ Học viện đã trải qua 11 kỳ đại hội. Sáu mươi năm qua, với những thành tích đạt được, Học viện đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng, danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới và nhiều

huân, huy chương cho các tập thể và cá nhân. Đóng góp vào những thành tích đó, Đảng bộ Học viện đã khẳng định vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của mình, vươn lên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ luôn thể hiện rõ vai trò của mình, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện tốt các mặt hoạt động. Trong nhiều năm liền, Đảng bộ Học viện được Đảng ủy cấp trên đánh giá và công nhận là *Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.*

Những năm gần đây, Đảng bộ đã 2 lần được tặng cờ *Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu* của Đảng ủy Khối.

Mỗi bước phát triển của Học viện đều đặt ra những nhiệm vụ mới, có giải quyết được những nhiệm vụ đó Học viện mới khẳng định được vị thế và làm tròn trách nhiệm của mình trước Đảng và Nhà nước, trước nhân dân. Điều đó cũng có nghĩa là, Đảng bộ Học viện, với vai trò và vị trí quan trọng đã được xác định, phải vươn lên ngang tầm với đòi hỏi của tình hình, nhiệm vụ trên những chặng đường phát triển ở phía trước.

Trong thời kỳ mới, sự vững mạnh, ngang tầm của Đảng bộ Học viện được thể hiện không chỉ ở việc nắm vững và nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của Học viện, đề ra chủ trương, quyết sách đúng đắn, mà còn phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo và đề ra những giải pháp thực hiện có hiệu quả trong các mặt công tác.

1. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước một mặt tạo tiền đề, điều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện Học viện, mặt khác cũng đặt ra những yêu cầu mới cùng những nhiệm vụ nặng nề, cả về chất lượng, hiệu quả và quy mô hoạt động trên các lĩnh vực, đòi hỏi Đảng bộ có sự đổi mới trên các mặt công tác, tạo thành một chỉnh thể thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ trong mọi hoạt động và đảm bảo sự linh hoạt, thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Sự nghiệp đổi mới đất nước đi vào chiều sâu, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra cần giải đáp một cách thấu đáo; công tác đào tạo,

bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ, để đội ngũ cán bộ có thể thích ứng nhanh với sự biến chuyển của tình hình thực tiễn.

Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành nhiệm vụ toàn diện trên các mặt công tác: đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức - cán bộ, hợp tác quốc tế, hành chính - hậu cần, công tác các trường chính trị và chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng. Đảng ủy bám sát mục tiêu phương hướng và nhiệm vụ đột xuất của Học viện, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện; kịp thời chỉ đạo, uốn nắn những lệch lạc, chậm trễ của các tổ chức đảng và đảng viên.

Lãnh đạo công tác giáo dục – đào tạo, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị giảng dạy và quản lý đào tạo hoàn thành kế hoạch tổng thể, đảm bảo đúng tiến độ giảng dạy và học tập ở các hệ lớp; thực hiện đúng quy chế. Tập trung từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao tính chủ động của người học. Trong 5 năm qua (2004-2009), Trung tâm Học viện đã tuyển sinh 1.073 học viên cao học, trong đó có 80 học viên quốc tế; 216 nghiên cứu sinh (26 nghiên cứu sinh quốc tế); 14.875 học viên cao cấp lý luận chính trị và đại học chính trị; 2.390 học viên các lớp bồi dưỡng kiến thức.

Lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học, từng bước thực hiện *Chiến lược hoạt động khoa học mười năm (2005-2015)*, đã cơ bản hoàn thành 12 đề tài đổi mới chương trình, triển khai viết giáo trình,... Chất lượng các đề tài được nâng cao, hạn chế hiện tượng chậm tiến độ thực hiện các đề tài khoa học. Công tác

quản lý khoa học có sự chuyển biến theo hướng khuyến khích, tạo động lực cho cá nhân và tập thể nghiên cứu, nhằm cho ra những sản phẩm khoa học có giá trị. Thực hiện phân cấp quản lý khoa học, tạo điều kiện để các đơn vị chủ động hơn trong việc tổ chức hoạt động khoa học và cán bộ trẻ năng động tham gia nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học phát triển toàn diện. Chú trọng liên kết trong hoạt động khoa học với các ngành, các địa phương và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh.

Coi trọng và thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ. Đảng bộ quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 52-NQ/TW và Quyết định số 149-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 100-QĐ/TW, Thông báo Kết luận số 162 –TB/TW về Học viện, bám sát phương hướng nhiệm vụ công tác, lãnh đạo thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định, tạo điều kiện thúc đẩy việc đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác. Từng bước kiện toàn, xây dựng chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các đơn vị; xây dựng các quy định, quy chế quản lý và thực hiện chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người lao động. Thành công lớn của Đảng bộ là đã thực hiện tốt việc hợp nhất các cơ quan, đơn vị, tình hình chung ổn định, các nhiệm vụ chính trị được thực hiện tốt.

Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo một cách dân chủ, đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn. Lãnh đạo thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ trong nội bộ Học viện, đưa cán bộ đi thực tế dài hạn tại các địa phương, bộ, ngành, góp phần nâng cao tri thức thực tiễn và kỹ

năng lãnh đạo, quản lý nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ và đạo đức tốt; đồng thời củng cố về tổ chức, thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Học viện trong thời gian trước mắt và lâu dài.

Đảng bộ đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, đảng viên của Học viện. Trong những năm qua, Đảng bộ và Học viện đã tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng và cử hàng trăm lượt cán bộ đi học nghiên cứu sinh, cao học, đại học chính trị, cao cấp lý luận chính trị, đào tạo ngoại ngữ, các lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy, kiến thức quản lý hành chính, nghiệp vụ công tác đảng,... Đến tháng 5-2009, Học viện có 790 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 8 giáo sư, 69 phó giáo sư, 111 tiến sĩ, 185 thạc sỹ.

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực: tổ chức đoàn ra, đoàn vào; nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần tăng cường cơ sở vật chất – kỹ thuật và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng và Nhà nước Lào. Nội dung hợp tác quốc tế đang triển khai mạnh mẽ, trên nhiều hướng, đặc biệt là hợp tác về khoa học. Hoạt động hợp tác quốc tế đã có đóng góp quan trọng và thiết thực vào việc đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy của Học viện, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, đào tạo.

Lãnh đạo công tác thông tin khoa học, tạp chí, xuất bản, đảm bảo cung cấp, cập nhật thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, giảng dạy và học tập. *Tạp chí Lý luận Chính trị, Tạp chí Lịch sử Đảng* và các bản tin quan tâm nâng cao chất lượng, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đảm bảo các yêu

cầu chính trị tư tưởng, đóng góp vào sự nghiệp báo chí cách mạng. Học viện chú trọng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hoạt động thông tin, thư viện, tăng cường hợp tác quốc tế trong việc đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật, học tập kinh nghiệm quản lý, khai thác, phát triển thư viện điện tử.

Một nhiệm vụ quan trọng của Học viện là lãnh đạo công tác hướng dẫn, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng. Thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, hàng năm Học viện đã tổ chức tốt hội nghị tổng kết công tác lịch sử Đảng toàn quốc, tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 15, làm tốt công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, thẩm định, góp ý đề cương, bản thảo lịch sử đảng bộ địa phương.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở vật chất, hành chính và hậu cần, đáp ứng cơ bản nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Đảng bộ chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đảng ủy đã phối hợp với Ban Giám đốc thống nhất chỉ đạo các đơn vị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động, đặc biệt là đã gắn Cuộc vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác tổ chức. Đảng ủy đã chỉ đạo rà soát các quy chế, quy định về sử dụng tài sản công, chỉ đạo xây dựng, hoàn chỉnh và thực hiện quy chế, nên khắc phục được tình trạng tùy tiện trong chi tiêu tài chính. Những cơ chế mang tính bao cấp dẫn đến lãng phí, hiệu quả thấp đã và đang được khắc phục để các hoạt

động ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Từ năm 2003 đã tổ chức đấu thầu các đề tài cấp bộ. Việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, lễ kỷ niệm,... đều quán triệt tinh thần tiết kiệm.

2. *Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng*

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện và triển khai nghiên cứu, học tập các văn kiện của Đảng. Đảng bộ quán triệt, xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và xác định rõ phương hướng, đề ra giải pháp thích hợp trong việc cụ thể hóa vào công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng tiến hành trước khi bước vào năm học mới, thực hiện các chủ trương mới trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Hướng vào quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác. Công tác quán triệt nghị quyết được đổi mới, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương được Đảng bộ Học viện cụ thể hóa theo chức năng, nhiệm vụ để các đảng bộ, chi bộ làm căn cứ đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Đảng ủy, các đảng bộ, chi bộ cơ sở luôn coi trọng, thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tập trung giải quyết những vấn đề tư tưởng phát sinh, tạo sự đoàn kết thống nhất, và xây dựng tâm lý, tư tưởng tích cực, không khí phấn khởi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Gắn chặt công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chú ý làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên ở các đơn vị có sự sắp xếp về tổ chức, cán bộ đi thực tế dài hạn ở các địa phương, bộ ngành; đối với cán bộ đến tuổi, chuẩn bị nghỉ hưu,...

Thực hiện Cuộc vận động *Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*, Đảng uỷ tiến hành hướng dẫn chương trình, kế hoạch cụ thể cho phù hợp với từng loại hình tổ chức, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị để thực hiện có hiệu quả thiết thực. Quá trình tổ chức thực hiện Cuộc vận động được phối hợp với việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu; thực hiện Quy định số 115- QĐ/TW của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; bình xét thi đua ở cơ quan, đơn vị.

Coi trọng và thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức đảng. Đảng bộ đặc biệt quan tâm lãnh đạo sắp xếp, từng bước xây dựng tổ chức bộ máy đảm bảo thống nhất trên cơ sở xác định đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức bộ máy trong hệ thống và nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bộ phận thành viên. Công tác đổi mới, xây dựng tổ chức đảng đã có bước tiến nhất định, đem lại hiệu quả bước đầu, thể hiện ở hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác ngày càng đảm bảo sự tập trung, thống nhất.

Đến đầu năm 2009, Đảng bộ Học viện có 24 đảng bộ, chi bộ cơ sở (3 đảng bộ và 21 chi bộ), 21 chi bộ trực thuộc, với 605 đảng viên. Năm học 2007-2008, đã tiếp nhận 1.300 đảng viên học viên nghiên cứu, học tập, thành lập 35 chi bộ sinh hoạt tạm thời cho 19 lớp cao cấp

lý luận chính trị, 3 lớp cử nhân chuyên ngành, 13 chi bộ lớp cao học chuyên ngành. Tiến hành phân cấp một số khâu, phần việc đảng vụ cho cấp ủy cơ sở, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ hoặc buông lỏng, xem nhẹ vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng. Chú ý đổi mới và coi trọng quy chế hóa, quy trình hóa trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, mối quan hệ giữa Đảng uỷ với Ban Giám đốc, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng.

Phát huy những kết quả và kinh nghiệm được tích lũy trong công tác xây dựng tổ chức đảng, trong thời kỳ mới, Đảng bộ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy. Chất lượng các phiên họp thường kỳ và bất thường của Đảng ủy, Ban Thường vụ được nâng cao, tập trung đánh giá hiệu quả hoạt động của Đảng bộ toàn diện trên các mặt công tác và kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo với những giải pháp, biện pháp chỉ đạo phù hợp.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và hoạt động lãnh đạo, chú trọng xây dựng và bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả thi hành; Đảng ủy đã xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình hành động của Ban Chấp hành và Chương trình hành động từng năm. Đảng uỷ phối hợp với Ban Giám đốc bàn bạc, giải quyết những vấn đề phát sinh, triển khai các công việc đột xuất, nhất là về công tác tổ chức - cán bộ và công tác kiểm tra, kỷ luật đảng.

Chú trọng xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất từ trong Ban Thường vụ, Đảng ủy, Đảng bộ và cơ quan. Đoàn kết trên cơ sở phát

huy dân chủ, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, trên cơ sở tình đồng chí, đồng nghiệp, ý thức trách nhiệm vì sự phát triển của Đảng bộ Học viện, không đoàn kết một chiều, nể nang, né tránh.

Tăng cường và thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo, qua đó thường xuyên nắm bắt, phân tích, đánh giá tình hình và đề ra phương hướng, giải pháp giải quyết có hiệu quả những vấn đề trọng tâm, trọng điểm.

Từng bước thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo đồng bộ với đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống tổ chức bộ máy Học viện. Đảng ủy phân công ủy viên phụ trách theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; kịp thời phối hợp với Thanh tra Học viện và thủ trưởng các đơn vị giải quyết những vấn đề phát sinh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy, coi trọng công tác phát triển đảng viên mới, thực hiện nghiêm túc công tác khen thưởng, kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng.

Một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng là làm tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, việc đánh giá bám sát vào việc thực hiện các nhiệm vụ của loại hình tổ chức cơ sở đảng với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, phản ánh đúng thực chất và phù hợp với tình hình của đảng bộ, chi bộ. Tiêu chuẩn đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn thi đua của chuyên

môn, đảng viên dù tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ phải là đảng viên được Hội đồng Thi đua Học viện công nhận đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng viên xuất sắc phải đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên. Do đó, việc đánh giá được thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ, bảo đảm thực chất. Kết quả đánh giá là cơ sở cho việc khen thưởng và kỷ luật, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng cán bộ, đảng viên; trên cơ sở đó có hướng khắc phục những hạn chế và xây dựng chi bộ vững mạnh.

Trong công tác đánh giá tổ chức đảng và đảng viên đã động viên được các tổ chức đảng và đảng viên phát huy năng lực trí tuệ của tập thể và cá nhân, phê bình và tự phê bình, đóng góp xây dựng đảng bộ, chi bộ vững mạnh.

Những bước tiến trong công tác xây dựng tổ chức đảng đã góp phần quan trọng quyết định thành tích của Học viện, phát huy năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tăng cường lãnh đạo, quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố các đoàn thể quần chúng (Đoàn Thanh niên, Công đoàn và Hội Cựu chiến binh). Từ thực tiễn xây dựng và phát triển đơn vị có tính đặc thù như Học viện, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ vững mạnh, một vấn đề quan trọng là nâng cao vai trò của các đoàn thể trong công tác xây dựng đảng, vận động cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện. Từ tầm quan trọng đó, Đảng ủy đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp chỉ đạo các đoàn thể. Đảng ủy lãnh đạo, phối hợp với chuyên môn, các

đoàn thể tổ chức tốt các phong trào thi đua, tiến hành đại hội công nhân viên chức, đảm bảo thiết thực. Công tác thi đua khen thưởng được duy trì và có bước phát triển. Các đoàn thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và phối hợp hoạt động, làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên khắc phục khó khăn, thách thức, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực, đổi mới phương pháp dạy và học, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và các đoàn thể tạo nên sức mạnh trong các hoạt động của Học viện.

3. Xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh ngang tầm đòi hỏi của tình hình, nhiệm vụ mới

Năm 2009, năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng đối với đất nước nói chung và Học viện nói riêng: Đó là 40 năm thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 60 năm truyền thống Học viện,... Đồng thời, năm 2009 đánh dấu mốc phát triển mới về tổ chức của Đảng bộ Học viện. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) Về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, ngày 7-5-2007, Bộ Chính trị ra Quyết định số 60-QĐ/TW Về hợp nhất Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thành Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Ngày 22 - 10 - 2007, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 100-QĐ/TW Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Ngày 27-4-2009, Ban Bí thư ra Thông báo số

185-TB/TW về việc thành lập Đảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó, ngày 27-4-2009, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ra Quyết định số 775-QĐ/ĐUK về việc thành lập Đảng bộ Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Theo Quyết định, Đảng bộ Học viện là đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 215-QĐ/TW ngày 26-3-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đảng bộ Học viện gồm các tổ chức đảng, đảng viên của các đảng bộ: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các Học viện Chính trị Khu vực I, II; các Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực III và IV. Đảng bộ có 30 tổ chức cơ sở đảng, 149 chi bộ trực thuộc, 2 đảng bộ bộ phận, 10 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, với 1.897 đảng viên.

Chức năng, nhiệm vụ của Học viện ngày càng nặng nề, quy mô, tổ chức bộ máy của Học viện ngày càng lớn, nhiệm vụ của Đảng bộ tuy nặng nề, nhưng vô cùng vẻ vang đối với Đảng bộ nói chung và cán bộ, đảng viên nói riêng. Quyết định 100 nêu rõ: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ.

Học viện là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, công chức hành chính, viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp, cán bộ khoa

học chính trị và hành chính của hệ thống chính trị; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị và khoa học hành chính. Học viện thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học; Tham mưu, đề xuất, tư vấn cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, xây dựng chính sách, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, cải cách nền hành chính nhà nước. Hướng dẫn và thống nhất quản lý việc thực hiện chương trình, nội dung đào tạo và bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy và học tập, nghiên cứu khoa học của hệ thống các trường chính trị và trung tâm bồi dưỡng cán bộ trên lĩnh vực khoa học chính trị và hành chính. Hướng dẫn việc nghiên cứu, biên soạn và tham gia thẩm định lịch sử đảng bộ địa phương, bộ ngành, đoàn thể Trung ương, các tài liệu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Nhà nước. Mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và một số nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ giao.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ hướng vào thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Nâng cao nhận thức yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, ổn định tư tưởng và tổ chức, tăng cường đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, phát triển toàn diện Học viện, tạo

bước tiến bộ rõ rệt về chất lượng và hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác; kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Học viện trong thời kỳ mới

Đảng bộ Học viện xác định những nhiệm vụ chủ yếu hiện nay, cần tập trung thực hiện là:

Lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học; tổng kết việc giảng dạy thí điểm và đưa các chương trình đào tạo mới áp dụng trong tất cả các hệ lớp; tăng cường mở lớp bồi dưỡng theo chức danh và lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức; duy trì, củng cố nền nếp học tập, sinh hoạt, ý thức tổ chức kỷ luật của học viên các hệ lớp, coi trọng rèn luyện của học viên; tổ chức tốt công tác tuyển sinh.

Nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đóng góp thiết thực vào bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 và soạn thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng. Tiếp tục nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh nghiên cứu xây dựng, bổ sung chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn, chỉnh lý các giáo trình, tài liệu học tập cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Lãnh đạo tiếp tục thực hiện chiến lược khoa học 10 năm (2005-2015).

Lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện Thông báo số 181-TB/TW và Quyết định số

184-QĐ/TW ngày 3-9-2008 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tăng cường lãnh đạo công tác thông tin, tư liệu, xuất bản nhằm phục vụ tốt hơn việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện. Cải tiến nội dung và hình thức của các tạp chí, bản tin, đảm bảo đúng quan điểm, đường lối của Đảng.

Lãnh đạo việc mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học. Tăng cường cơ sở vật chất và từng bước hiện đại hóa công nghệ phục vụ cho công tác hợp tác quốc tế, đặc biệt làm tốt công tác đào tạo cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Lãnh đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phục vụ quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, công tác kế hoạch, quản lý tài chính, xây dựng cơ sở vật chất.

Đổi mới mạnh mẽ phong cách công tác, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, nề nếp, kỷ cương, kỷ luật của các đơn vị, các cán bộ, đảng viên, công chức.

Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, triển khai sâu, có trọng tâm, trọng điểm nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên về quan điểm, đường lối của Đại hội X và các nghị quyết Trung ương; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, quán triệt sâu sắc và vận

dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác và cuộc sống; nhận thức đúng đắn, đầy đủ những cơ hội và thách thức; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của công cuộc đổi mới. Động viên cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới phương thức quán triệt nghị quyết, công tác tư tưởng cho phù hợp với tình hình mới. Nêu cao tinh thần cảnh giác, góp phần đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn chống phá về tư tưởng của các thế lực thù địch.

Tăng cường đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của Học viện. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng phát sinh.

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho cán bộ, đảng viên gắn với tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động *Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*.

Nâng cao vai trò của cấp ủy đảng trong công tác tổ chức – cán bộ. Lãnh đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng các quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của các đơn vị trong toàn Học viện. Xây dựng và thực hiện Chiến lược cán bộ đến năm 2020, tạo bước chuyển biến tích cực, rõ nét trong cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ của Học viện; từng bước khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ

giảng viên đảm nhiệm việc giảng dạy trong các chương trình cao cấp lý luận chính trị - hành chính ở Trung tâm Học viện và các Học viện khu vực. Đổi mới phương thức tổ chức và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy và các lớp đào tạo ngoại ngữ.

Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ, đưa cán bộ đi thực tế dài hạn tại các địa phương, bộ, ngành bằng kế hoạch và các biện pháp thực hiện cụ thể, coi đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ khoa học.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tập trung làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng. Kiên toàn tổ chức đảng của Đảng bộ phù hợp với tổ chức của Học viện; sửa đổi quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, nhất là của Đảng ủy đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của các đảng bộ, chi bộ nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên.

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận đảng viên nhập trường, thành lập các chi bộ, đảng viên sinh hoạt tạm thời, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên ra trường. Coi trọng rèn luyện đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đảng viên học viên.

Tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, chỉ đạo kiên toàn tổ chức Công đoàn ở Học viện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới; nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Công đoàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ và đi vào chiều sâu; chỉ đạo tổ chức tốt công tác tổng kết, đánh giá phong trào thi đua thực hiện nền nếp công tác và sinh hoạt tập thể. Lãnh đạo, hướng dẫn Đoàn thanh niên triển khai thực hiện Nghị quyết và chương trình, kế hoạch toàn khóa, kiên toàn tổ chức, xác định nhiệm vụ, chức năng của tổ chức đoàn cấp trên cơ sở. Phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức, xây dựng cơ quan, đơn vị.

Toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, đồng thời ra sức phấn đấu thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới những ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của dân tộc trong năm 2010. Trong không khí phấn khởi và khí thế sôi nổi kỷ niệm 60 năm truyền thống Học viện, trên cơ sở phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và thành tựu đạt được trong những năm qua, đồng thời khắc phục hạn chế, yếu kém, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng tổ chức đảng và Học viện vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.